



ประกาศเทศบาลตำบลชาณุวรลักษบุรี

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สปีดชอคเกอร์ (ไกลหนู) บริเวณริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพุทรา

ด้วยเทศบาลตำบลชาณุวรลักษบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สปีดชอคเกอร์ (ไกลหนู) บริเวณริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพุทรา อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ประมาณ 9,215 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานในการประมูลจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื้อถือ
6. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดู.....

ใบต่อ ประกาศเทศบาลตำบลขามเฒ่าบุรี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้าง  
สนามฟุตบอล สปีดชอคเกอร์ (ไกลหนู) บริเวณริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพุทรา

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่  
ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพุทรา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00  
น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอขามเฒ่าบุรี  
(ที่ว่าการอำเภอขามเฒ่าบุรี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา วันที่ 6 ธันวาคม  
2556 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น. - 11.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ  
เอกสารประมูลในราคาชุดละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขามเฒ่าบุรี  
ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข 0-5587-0594-5 ในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของเทศบาล  
WWW.Khanuworalaksaburi.go.th ของเทศบาลตำบลขามเฒ่าบุรี และเว็บไซต์  
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

611

(นายธวัช ฤกษ์ทราย)

นายกเทศมนตรีตำบลขามเฒ่าบุรี